



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
ทั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับ
การประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง
ของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงินประจำ ตำแหน่งจำนวน (บาท)
๑	นางสาวนพรัตน์ ทองปลิว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๗๓๓)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐
๒	<u>นางสาวปณัฐดา</u> <u>ชาติสุวรรณ</u>	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๒๒๖)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายสุรินทร์ กุ์เจริญประสิทธิ์)
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวปณัฐดา ชาตีสวรรณ
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือ ได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรง ตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง ในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p> <p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชา ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p> <p>๓. อื่น ๆ</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๙ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๔๗ ถึง วันที่ ๔ พ.ย. ๒๕๕๖)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการหรือเทียบเท่า เป็น เวลา ๒ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๔ พ.ย. ๒๕๕๖)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๙ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๔๗ ถึง วันที่ ๔ พ.ย. ๒๕๕๖)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๕๑๑๑๖๙๐๘๓</p> <p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๒</p>

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวปณัฐดาชาติสุวรรณ
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยหูชั้นกลางอักเสบที่ได้รับการผ่าตัดปะเยื่อแก้วหู

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๓ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง
สำนักการแพทย์



กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด



กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

หูชั้นกลางอักเสบ หมายถึง ภาวะการอักเสบและหรือติดเชื้อของเยื่อหูชั้นกลาง รวมถึงเยื่อโพรงกระดูกmastoidและท่อeustachian สาเหตุเกิดจากการระคายเคืองและหรือการติดเชื้อแบคทีเรียจากสิ่งคัดหลั่งที่สะสมผ่านท่อeustachianเข้าไปในหูชั้นกลาง ทำให้เยื่อหูภายในหูชั้นกลางและท่อeustachianเกิดการอักเสบ บวม เกิดผลจนทำให้เกิดเยื่อแก้วหูทะลุ ทำให้มีของเหลวลักษณะสีเหลืองหรือสีเขียวไหลเป็น ๆ หาย ๆ เรื้อรังร่วมกับอาการหูอื้อ หูตึง และสูญเสียการได้ยินในความถี่ระดับ ๒๐-๒๕ เดซิเบล การรักษาด้วยการให้ยาปฏิชีวนะ ยาแก้ปวด และยาหยอดหูระยะเวลา ๒ สัปดาห์ ถ้าหากอาการไม่ดีขึ้นจะต้องรับการรักษาผ่าตัดปิดแก้วหูทะลุ (Tympanoplasty) โดยให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่ ผู้ป่วยจึงรู้สึกตัวตลอดเข้ารับการรักษาผ่าตัด ทำให้ผู้ป่วยมีความวิตกกังวลและกลัวการผ่าตัด อย่างไรก็ตามความกลัวและความวิตกกังวลต่อเหตุการณ์ที่ไม่รู้ล่วงหน้ากับสิ่งที่ต้องเผชิญ สภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย และการคาดการณ์ต่อความเจ็บปวดของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัดนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกระยะของการผ่าตัด ดังนั้นพยาบาลผ่าตัดจึงมีบทบาทสำคัญในการประเมินและเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้พร้อมตลอดระยะก่อน ระหว่าง และหลังการผ่าตัด โดยพยาบาลผ่าตัดจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค สาเหตุ พยาธิสรีรวิทยา อาการและอาการแสดง วิธีการรักษาพยาบาล รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัด

จากกรณีศึกษา ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ ๔๒ ปี สถานภาพสมรส นับถือศาสนาพุทธ อาชีพแม่บ้าน ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกลาง เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๔๐ นาฬิกา ถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ที่ตึกศัลยกรรมหูชั้น ๙ เลขที่ภายนอก ๒๑๙๘๗/๕๕ เลขที่ภายใน ๑๓๘๒๘/๕๕ ด้วยอาการมีน้ำไหลจากหูซ้าย และมีอาการหูอื้อมากขึ้น ๑ วัน ก่อนมาโรงพยาบาล แพทย์วินิจฉัยเป็นหูชั้นกลางอักเสบ จึงให้นอนโรงพยาบาล เพื่อเตรียมตัวเข้ารับการรักษาผ่าตัดปะเยื่อแก้วหู สภาพทั่วไป ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองได้ แขนและขาสองข้างเคลื่อนไหวได้ปกติ จากการซักประวัติอาการที่สำคัญของการมาโรงพยาบาลพบว่า ประมาณ ๒ สัปดาห์เริ่มมีน้ำไหลออกจากหูซ้าย และ ๑ วันก่อนมาโรงพยาบาลมีอาการหูอื้อร่วมด้วยจึงรีบมาพบแพทย์ ส่วนประวัติทั่วไปของผู้ป่วยไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ประวัติการเจ็บป่วยในอดีตไม่มีโรคประจำตัว ไม่มีประวัติการแพ้ยาหรืออาหาร และไม่เคยได้รับการผ่าตัด แพทย์ให้การวินิจฉัยเป็นหูชั้นกลางอักเสบ (Otitis media) และวางแผนให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการรักษาผ่าตัดปะเยื่อแก้วหูในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผลจากการให้การพยาบาลผู้ป่วยพบว่า ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งในระยะ

ก่อน ระหว่าง และหลังผ่าตัด ซึ่งได้แก่ ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการจัดทำผ่าตัด ไม่เกิดอันตรายจากการใช้เครื่องจี้ไฟฟ้า ไม่เกิดการติดเชื้อของแผลผ่าตัด และไม่เกิดอันตรายจากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับไปห้องพักฟื้น ภายหลังรับการผ่าตัดผู้ป่วยไม่มีอาการปวดแผล แผลผ่าตัดดีดี ผู้ป่วยใช้เวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาล ๓ วัน และสามารถกลับบ้านได้เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕

ประโยชน์ที่ได้รับ

- ๑) ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดปะเยื่อแก้วหูทั้งหมดมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตนในระยะก่อน ระหว่าง และหลังผ่าตัด ตลอดจนสามารถปฏิบัติตนเมื่อกลับไปพักผ่อนที่บ้านได้อย่างถูกต้อง
- ๒) ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดปะเยื่อแก้วหูทั้งหมดมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของผู้ป่วยตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการผ่าตัดลดลง

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การจัดทำคู่มือการเตรียมตัวและการปฏิบัติตนของผู้ป่วยผ่าตัดปะเยื่อแก้วหู
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการผ่าตัด
- ๒) เพื่อลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของผู้ป่วยตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการผ่าตัด
- ๓) เพื่อใช้เป็นรูปแบบการให้ข้อมูลของพยาบาลผ่าตัดแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดปะเยื่อแก้วหู

เป้าหมาย

- ๑) ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการผ่าตัด
- ๒) ผู้ป่วยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการผ่าตัดลดลง
- ๓) มีรูปแบบการให้ข้อมูลผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดปะเยื่อแก้วหูเป็นแนวทางเดียวกัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ๑) ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดปะเยื่อแก้วหูได้รับความปลอดภัยและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนตลอดระยะเวลาการผ่าตัด
- ๒) เป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผ่าตัดด้านการให้ข้อมูลผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดปะเยื่อแก้วหู
- ๓) ช่วยลดระยะเวลาการให้ข้อมูลผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดปะเยื่อแก้วหูของพยาบาลผ่าตัด